



ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว

๕๑๕

ถึง สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดำเนินการบันทึกและแก้ไขข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : ccis) ในรายการดังต่อไปนี้

๑. แก้ไขฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการปรับปรุง ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ข้อมูลพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ถูกต้องตรงกันตามโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ccis)

๒. บันทึกเมนูเงินข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินเดือน(ต่อเดือน) ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เงินเดือน (ต่อเดือน) ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร (ต่อปี) ตามโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ccis)

๓. บันทึกเมนูเงินพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ) (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก) เงินเดือนต่อเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เงินเพิ่มค่าครองชีพ (ต่อเดือน) และเงินประกันสังคม (ต่อเดือน) ตามโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ccis)

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขและบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ อนึ่ง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ขอเรียนให้ทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้ในการจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนั้นจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้แก้ไขและบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดด้วย เนื่องจากหากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้องครบถ้วน จะส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดหน่วยงานของท่านไม่ถูกต้องตามไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ให้แจ้งให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการด้วย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร / โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๙๙๙, ๐ ๗๕๖๒ ๒๔๓๗



สำนักงนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
เลขที่ ๓๐๒๕๖
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๗
เวลา

ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๓๗)๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ทำโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : ccis) เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจสอบข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน และดำเนินการไม่เสร็จตามกำหนดเวลาทำให้เกิดปัญหาในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน เช่น

- ด้านข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ได้แก่ เงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการ
- ด้านพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ได้แก่ ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม

ซึ่งส่งผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่สามารถพิจารณาดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในการจัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

- แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการตามขั้นตอน คือ

๑. แก้ไขฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุง ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ข้อมูลพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ถูกต้องตรงกันตามโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ccis)

๒. บันทึกเมนูเงินข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินเดือน(ต่อเดือน) ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เงินเดือน(ต่อเดือน) ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร(ต่อปี) ตามโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ccis)

๓. บันทึกเมนูเงินพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ) (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก) เงินเดือนต่อเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เงินเพิ่มค่าครองชีพ(ต่อเดือน) และเงินประกันสังคม (ต่อเดือน) ตามโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ccis)

ขอให้จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เสร็จภายใน ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่บันทึกข้อมูลในระบบให้เสร็จทัน จะถือว่าไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใด



สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจการกรมเยาวชน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๕

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๖

